



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผยรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร ดังนี้

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร เช่น การลงทะเบียนต่าง ๆ งานบริการออนไลน์ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น

(ก) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขบัตรประชาชน

(ข) ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์

สถานที่ทำงาน

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email หมายเลขไอพี (IP Address)

ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies) ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชันต่าง ๆ

(ง) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อหรือร่วมกิจกรรมใด ๆ เป็นต้น

๒. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานครจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร พิจารณาแล้วเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานครจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร ได้รับความยินยอมจากท่าน

(๒) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถกระทำการได้ตามที่ท่านประสงค์

(๓) การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

๔. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

๕. การติดต่อสอบถามหรือการใช้สิทธิ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เลขที่ ๑๒๗๑ หมู่ ๑๐ ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๖๑๕๑๓ หรือช่องทางการติดต่อ www.wattananakhon.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร